

Số: /BC – UBND

*Bằng Phúc, ngày 13 tháng 11 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

### **Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024**

Thực hiện báo cáo năm công tác phòng chống tham nhũng năm 2023, nhiệm vụ năm 2024. Ủy ban nhân dân xã Bằng Phúc thực hiện báo cáo như sau:

#### **I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG**

Ủy ban nhân dân xã đã triển khai thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống tham nhũng để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ đảng viên.

Đầu năm UBND xã xây dựng kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07/02/2023 kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2023; Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện điều chỉnh bổ sung để phù hợp với tình hình mới nhằm công khai hoá, minh bạch hoá việc thu chi quản lý và sử dụng tài sản. Ban hành quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 về quy chế quản lý tài sản năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã đã đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào công tác tuyên truyền, lồng ghép trong các cuộc họp được 1.230 lượt người tham dự, đồng thời đưa vào công tác bồi dưỡng cán bộ đảng viên nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về công tác phòng chống tham nhũng. (Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 02/03/2023 kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2023).

Xây dựng các tiêu chí, quy định cụ thể về công tác thi đua- khen thưởng (Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 03/03/2023 kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2023), hàng tuần đánh giá khối lượng chất lượng cán bộ hoàn thành khối lượng công việc đã giao; công tác nâng lương thường xuyên theo quy định chung của Nhà nước, trong năm thực hiện nâng bậc lương cho 07 cán bộ công chức.

#### **II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

##### **1, Việc tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng**

Công tác phòng chống tham nhũng được UBND xã quan tâm tổ chức, tiếp tục triển khai tích cực, nhất là việc tuyên truyền, giáo dục trong phòng chống tham nhũng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp quán triệt chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng về phòng chống tham nhũng. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, tạo nên phong trào tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, sửa đổi lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực lao

động sáng tạo của tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn xã gắn liền với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

## **2, Kết quả triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng**

Công tác cải cách hành chính góp phần phòng ngừa tham nhũng: Ủy ban nhân dân xã có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tạo điều kiện thuận lợi và không gây phiền hà của người dân và người đến liên hệ công tác.

Thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ: Trong việc tuyển dụng các chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã, bố trí, đào tạo bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ Ủy ban nhân dân xã đều đưa ra họp xét bàn bạc thống nhất một cách công khai, minh bạch.

Công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực đất đai; tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường; công khai minh bạch trong thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước: Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật ngân sách Nhà nước như: Lập thẩm định và phê duyệt phân bổ dự toán, quản lý sử dụng kiểm soát chi, quyết toán kinh phí, chấp hành các chế độ kiểm tra theo quy định.

Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách: Trong năm không có người vi phạm.

Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công (gắn với kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí): Các tiêu chuẩn định mức chi tiêu hội nghị, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng học tập, thanh toán làm thêm giờ, chi hỗ trợ các ngày Lễ, Tết, khen thưởng đều được công khai minh bạch theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Thực hiện quyền tự chủ về tài chính, biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có đủ điều kiện.

Thực hiện các quy định minh bạch về tài sản thu nhập: Hàng năm các cá nhân phải kê khai, minh bạch tài sản thu nhập đều thực hiện theo quy định.

Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; Cán bộ, công chức tiếp tục đăng ký nêu gương học tập tấm gương đạo đức của Bác về đạo đức lối sống và thực hiện quy tắc ứng xử và giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống theo chuẩn mực đạo đức người cán bộ; đảm bảo không có cán bộ, công chức vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (về mua sắm công, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất, quản lý và sử dụng nhà ở, quản lý dự án đầu tư xây dựng, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; việc giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; trong lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước, giáo dục, y tế, tư pháp, khoa học – công nghệ, thể dục, thể thao): Việc mua sắm, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất, quản lý và sử dụng nhà ở, quản lý đầu tư xây dựng đều thực hiện đúng quy định.

### **3, Việc phát hiện và xử lý tham nhũng**

Kết quả xử lý hành vi tham nhũng; xử lý cá nhân tham nhũng, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan: Địa phương không có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

### **4, Tình hình kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân , Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân tại đơn vị**

UBND xã luôn bám sát chương trình, kế hoạch của UBND Huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng huyện và Thanh tra huyện để thực hiện về Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng và Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng để cụ thể hóa triển khai thực hiện trong công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn xã.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trong nhân dân, tạo đồng thuận trong nhân dân về phòng, chống tham nhũng. Trên cơ sở những biện pháp tuyên truyền, vận động, kiểm tra, nhắc nhở đối với cán bộ, công chức trên địa bàn xã có ý thức tốt hơn nữa về vai trò của mình trong đời sống xã hội công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng. Luôn phát huy, nâng cao vai trò của nhân dân, các tổ chức Chính trị - xã hội trong việc phát hiện, tố giác và chủ động trong công tác phòng chống tham nhũng.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1, Đánh giá tình hình tham nhũng**

UBND xã làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, quán triệt các văn bản liên quan; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Do vậy, trong thời gian qua UBND xã không có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

### **2, Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng**

*Thuận lợi:* Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành của cấp trên đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm tại địa phương.

*Khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng:*

Công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những lĩnh vực nhạy cảm, khá phức tạp, đòi hỏi trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị luôn thể hiện với tinh thần trách nhiệm cao trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng ở đơn vị mình quản lý, phụ trách.

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật những nội dung chủ yếu của Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản liên quan về phòng chống tham nhũng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và nhân dân.

2. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác phòng, chống tham nhũng. Nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo của cấp trên và cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ các tổ chức đoàn thể, UBMTTQ tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng.

4. Chú trọng thực hiện tốt nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công, công tác tổ chức cán bộ....

Xây dựng thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đúng theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, phát hiện xử lý kịp thời các biểu hiện, các vụ việc tiêu cực, tham nhũng xảy ra tại đơn vị; thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát, tham nhũng (nếu có). Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công...

5. Phối hợp với UBMTTQ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo quy định, đồng thời tạo điều kiện và phát huy các tổ chức giám sát, phát huy Ban thanh tra nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ kịp thời phát hiện chấn chỉnh ngay từ đầu, ngăn ngừa tham nhũng xảy ra. Thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

6. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý tin báo, tố cáo nhằm góp phần ngăn ngừa các tiêu cực, tham nhũng.

Trên đây, là báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của UBND xã Bằng Phúc./.

**Nơi nhận:**

*Gửi bản điện tử:*

- UBND huyện;

- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Thái**

